



ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 073-631033,38 โทรสาร 073-631034

Email : cpt_1@ldd.go.th / www.pikunthong.com

ผลการจัดกิจกรรมการประกวดเกษตรกรต้นแบบ และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2563

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กำหนดจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ตูนิทรศการ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 และได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดเกษตรกรต้นแบบการทำการเกษตร ในบริเวณบ้าน จากการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรพื้นที่ขยายผล ของศูนย์ฯ และพื้นที่ทั่วไป ขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์ ผลผลิต/สินค้าทางการเกษตรที่โดดเด่นให้เป็นที่รับทราบอย่างแพร่หลาย สร้างขวัญกำลังใจที่ดี และส่งเสริมทักษะด้านเกษตรกรรม แก่พี่น้องเกษตรกรที่จะนำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนต่อไป โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวด และได้พิจารณาตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้

การประกวดเกษตรกรต้นแบบ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมะยะโกะ ปะตอ เกษตรกรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ บ้านสะปอม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายสมบัติ ศรีวิชัย เกษตรกรพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3 บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และนายยะโกะ อาแว เกษตรกรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ บ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

การประกวดผลผลิตทางการเกษตร

รางวัลชนะเลิศ ชนิดถั่วฝักยาว ได้แก่ นายยา สือแม เกษตรกรพื้นที่ทั่วไป บ้านจาเราะสโตร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รางวัลชมเชย ชนิดถั่วฝักยาว ได้แก่ นายอดุลย์ สือแม เกษตรกรพื้นที่ทั่วไป บ้านจาเราะสโตร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รางวัลชนะเลิศ ชนิดกระเจี๊ยบเขียว ได้แก่ นางอัฐิฐาน ตูนาสุข เกษตรกรพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3 บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รางวัลชมเชย ชนิดกระเจี๊ยบเขียว ได้แก่ นางสาวฮายาตี หะยืออาแว เกษตรกรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ บ้านโคกสยา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รางวัลชนะเลิศ ชนิดข้าวโพดหวาน ได้แก่ นางอังคณา คำมีชา เกษตรกรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ บ้านเปล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รางวัลชมเชย ชนิดข้าวโพดหวาน ได้แก่ นายศักดิ์ดา ชำนิอรัญ เกษตรกรพื้นที่ทั่วไป บ้านแชะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 กิจกรรม จะได้เข้ารับรางวัลในพิธีเปิดงานฯ โดยองคมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล ในวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 ณ บริเวณพิธีเปิดงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ในการนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ตูนิทรศการ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ได้ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 073-631033 , 038